



“น้องพูน” นิลลดา คุ้มจินดา

นักศึกษารางวัลพระราชมาน



นางสาวนิลลดา คุ้มจินดา

“ในการทำกิจกรรมและการเรียนพูนได้วางแผนแบ่งเวลาเอาไว้โดยจับเทในเรื่องการเรียนเป็นหลัก ส่วนเรื่องกิจกรรมพูนทำกิจกรรมในช่วงหลังเลิกเรียนแล้วในวันหยุด”

คุณสมชาย
นางสาวพูน คุ้มจินดา
โทร. 089-7334395

นางสาวนิลลดา คุ้มจินดา หรือ น้องพูน นักศึกษาระดับปีที่ 3 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นักศึกษาพระราชมาน ระดับอุดมศึกษา ปี 2551 ผู้มีความรู้ความสามารถ เก่งทั้งด้านการศึกษาและด้านกิจกรรม

รางวัลนักศึกษาระชาทาน เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติและเพื่อสนองนโยบายด้านการศึกษา ที่มุ่งให้ประชาชนทุกปีมีตนเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งในด้านศีลธรรม จริยธรรม กระทั่งศึกษาธิการจึงดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชมาน

น้องพูน กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนักศึกษาระชาทาน ระดับอุดมศึกษาปี 2551 ว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้รางวัลนี้ เพราะรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลสูงสุดในวันมหาวิทยาลัยเลยทีเดียว ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลนี้เพราะมีนักศึกษาลายคนที่ได้เข้าร่วมชิงรางวัลพระราชมาน แต่พอรู้ว่าตนเองจะได้รางวัลนี้ก็ภูมิใจมาก ผันต้องขอขอบคุณอาจารย์ยอดคน ช่วยฝึก และอาจารย์ลูกหิน ที่เป็นพี่ศิษษาในครั้งนี้นะ”

นอกจากรางวัลนักศึกษาระชาทานแล้ว น้องพูน ยังมี



รางวัลความภาคภูมิใจอีกมากมายที่ได้รับจากการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งเป็นนักเรียนทุนเรียนดี กิจกรรมเด่น และยังได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ได้รับโล่และเข้าคารวะท่านนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2551 รางวัลชนะเลิศบทความสารคดี 15 นาที รายการกระแงกหน้า โดยได้เขียนบทสารคดีเรื่องชุมชนเก่าสี่

“ดีใจมากค่ะ เมื่อยังได้พบข่าวจากป้ายประกาศของทางคณะฯว่ามี

การประกวดเขียนบทสารคดี ก็อยากลองหาประสบการณ์และเมื่อได้ลงมือทำสิ่งที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่ามาก เพราะเราได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าจริงๆ รู้สึกดีจังที่มีโอกาสได้เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ค่ะ ที่สำคัญคือของครูคน อ.มณีนพรัตน์วิเศษ ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน และให้คำปรึกษา รวมถึงคำแนะนำดี ๆ ตลอดเวลาที่เขียนบทสารคดีในครั้งนี้”

ถึงแม้ว่าน้องพูนจะเป็นคนกิจกรรมเด่นแล้วในเรื่องการเขียนก็ยังเรียนดีอีกด้วยซึ่งการเขียนของน้องพูนในขณะนั้นมีเกรดเฉลี่ยสะสมถึง 3.96 ถือว่าเก่งทั้งกิจกรรมและการเรียนเลยทีเดียว น้องพูนเป็นคนชื่นชอบการเขียนบทละคร อนาคตใฝ่ฝันอยากทำงานเกี่ยวกับด้านกา

เรียนบท

ปัจจุบันน้องพูนเป็นประธานชมรมนาฏศิลป์ เมื่อตามกิจการแบ่งเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรมของน้องพูน ก็ได้คำตอบว่า “ในการทำกิจกรรมและการเรียนพูนได้วางแผนแบ่งเวลาเอาไว้โดยจะทุ่มเทในเรื่องการเรียนเป็นหลัก ส่วนเรื่องกิจกรรมพูนทำกิจกรรมในช่วงหลังเลิกเรียนและในวันหยุด”

การที่พูนประสบความสำเร็จได้ในระดับนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ แม่ ครอบครัวที่ได้อบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูและสุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และคำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ

ภาพ เรือง โดยนางสาวหทัยชนก นวลสุวรรณ นักฝึกงาน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ